





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>นโยบาย 30 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศภายในปี 2567 โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ทั่วประเทศ ผ่านไป 8 เดือน ดำเนินการแล้ว 46 จว. ประชาชนพึงพอใจ 98% ลดค่าใช้จ่ายครั้งละ 160 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-ดร.ภญ.ปณชฎพร กิ่งแก้ว หัวหน้าทีมวิจัยการประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ มีข้อเสนอเพื่อการพัฒนา นโยบาย 30 บาทต่อ กล่าวคือ สร. ควรต้องมีการปรับตัวชี้วัดในส่วนของภาระเตียงเป็นพิษจนตัวตนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และแบ่งงานออกเป็นระยะเพื่อลดความกดดันของผู้ปฏิบัติ รวมถึงควรมีระยะเวลาเพียงพอในการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ รู้ความสำคัญของการลงทะเบียน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ควรดูความพร้อมและความเสถียรของแพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลสุขภาพ หากต้องมีการขยายบริการและพื้นที่ดำเนินงาน รวมทั้งเสนอให้มี การจัดทำตัวชี้วัดการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถเชื่อมกับหน่วยบริการนอกระบบนอกเหนือจากสังกัด สร. ด้วย</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ</p> <p>-ชัดเจนว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรียุทธยา จะเดินหน้ากัญชา กัญชง เพื่อการแพทย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสังคม โดยการตรากฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา กัญชง</p>	
<p>สุโขทัยโมเดลลดอุบัติเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ผจก., สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, INN, hfocus, thailandplus, voicetv, prd., newtv, ChiangmaiNews)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสุโขทัย วิทยาเขตสุโขทัย ระบุ การป้องกันและควบคุมภัยสุขภาพจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ได้มอบนโยบายให้ สร. ขับเคลื่อน “คลินิกอาชีวเวชกรรมศูนย์เชี่ยวชาญ เมดิเคิล ฟิตเนส ทู ไตรฟ” เพื่อตรวจประเมินความพร้อมทางสุขภาพของผู้ขับขี่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างน้อย 24 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2568 จะให้ จ.สุโขทัย เป็นต้นแบบ ในการขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนให้เหลือครึ่งหนึ่ง ดึง อสม. เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ลดโรคเหล่านี้ ลดค่าใช้จ่ายที่เสียไป 8 หมื่นล้านบาท/ปี</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณทางหลวง 101 จ.สุโขทัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สวท.91, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, hfocus, ch7, INN, headtopics, TNN, thailandplus)</p> <p>-นพ.วีรฤดี อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 8 กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี สถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่ 13/2567 ว่า ขณะนี้มี 18 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย สูญหาย 1 ราย บาดเจ็บเพิ่ม 111 ราย สะสม 1,833 ราย เปิดศูนย์พักพิงเพิ่มเป็น 137 แห่ง มีผู้รับบริการ 649 ราย ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้ว 29,070 ราย เพิ่มขึ้น 4,199 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุถึง 3,000 กว่าราย ยังคงพบน้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กีดหน้าเข้ารับการรักษามากที่สุด ส่วนด้านสุขภาพจิต รับการประเมินสะสม 33,743 ราย พบเครียดสูง 1,180 ราย เสี่ยงซึมเศร้า 215 ราย และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 30 ราย โดยทุกรายที่มีความเสี่ยงได้เข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ สำหรับสถานการณ์ในเขตสุขภาพที่ 1 เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง รวมทั้งกำชับให้เฝ้าระวังในจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด โดยสั่งการเขตสุขภาพที่ 3 และ 4 เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสำรองยาและเวชภัณฑ์คงคลังไว้ให้เพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-รมา.สธ. เตรียมขง ครม. ขอบช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม อีก 3,557 ล้าน หลังจาก มท. ได้ไปกว่า 3 พันล้าน อ้างจะนำมาทำโครงการระบายน้ำฝั่งขวาของแม่น้ำยม แก้ปัญหาให้คนสุโขทัย เมื่อทำแก่งเสื่อเต็มไม่ได้ จึงต้องระบายน้ำแบ่งเบาภาระจากแม่น้ำยม สมกับฉายา รमत.เรียงหิน</p>	
<p>กวาดล้างกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ผจก. ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, news1live)</p> <p>-นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. เผยว่า ล่าสุด ได้รับรายงานการลักลอบขายใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม และจัดชุดส่วนผสม 4x100 ขายให้กับเยาวชน ทาง อย. ได้เตรียมมาตรการเสนอ ปลัด สธ. ออกคำสั่งให้ สสจ.ทั่วประเทศ เตรียมเข้าสแกนพื้นที่ จับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมเตือนผู้ใดลักลอบขายยาทรามาดอลและยาน้ำแก้แพ้แก้ไอสำหรับเด็กโดยไม่ได้อนุญาต จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา โทษถึงจำคุก และมีความผิดหลายมูลฐาน</p>	-
<p>ยาทรามาดอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, pptv, chieffocus)</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุริตวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง ยาทรามาดอล (Tramadol) หรือยาเขียวเหลือง เป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์ ออกฤทธิ์เหมือนมอร์ฟิน ในทางการแพทย์ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ต้องแพทย์สั่งเท่านั้น แต่พบการลักลอบจำหน่ายตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มนำไปใช้ในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกับ ฟีน เฮโรอีน ผลร้ายถึงเสียชีวิต ในปัจจุบันจึงมีการปรับสถานะของยาทรามาดอล จากเดิมเป็นยาอันตรายปรับให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องจำหน่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นและห้ามจำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ทุกกรณี</p>	
<p>วันหัวใจโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thebetter, mcot, thailandplus, sondhitalk, vijai khao, newtv)</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก สำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แนะนำสมุนไพรไทยที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ 1) กระเทียม 2) ดอกคำฝอย 3) กระเจี๊ยบแดง ลดความเสี่ยงด้วยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	
<p>ก้มเล่นมือถือมากเสี่ยงกระดูกคอเสื่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>-รพ.ราชวิถี เผย ก้มเล่นมือถือมากเกินไปเสี่ยงกระดูกคอเสื่อม เป็นข้อเท็จจริง มักทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดตึงต้นคอ คอติด ก้มหรือเงยหน้าได้ลำบาก ปวดร้าวไปยังบริเวณอื่น หรือหากรุนแรงอาจทำให้รู้สึกขา อ่อนแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวก นับเป็นภัยเงียบที่ต้องระวัง</p>	
<p>Co-creator ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของ อย. ปีงบประมาณ 2567 เน้นบทบาทเป็น Co-creator ร่วมกับ สสจ. และผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและอุตสาหกรรมสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน พร้อมผลักดันสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการผลิตสมุนไพรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพแก่ผู้บริโภค</p>	
<p>ความเชื่อแม่หลังคลอด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thansettakij , newtv, thaitodaynews)</p> <p>-พญ.กมัยธร เทียนทอง รพ.ราชวิถี ชี้แจงเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลแม่หลังคลอด ได้แก่ 1) อยู่ไฟ ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ/ช่วยป้องกันอาการหนาวสั่น 2) ดื่มน้ำดองเพื่อขับน้ำคาวปลา ไม่แนะนำเนื่องจากแอลกอฮอล์อาจส่งผลกระทบต่อทารก การขับน้ำคาวปลาเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 3) เคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด ควรขยับร่างกายอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ลิ่มเลือด 4) ห้ามกินผักบางชนิด ผักมีประโยชน์และไม่มีผลกระทบต่อร่างกายหลังคลอด 5) กินอาหารเผ็ดเพื่อช่วยมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน การให้นมบุตรบ่อยๆ ช่วยให้มดลูกหดตัวได้ดีขึ้น 6) ห้ามดื่มน้ำเย็น ไม่มีผลต่อปริมาณน้ำนม การดื่มน้ำเพียงพอมีความสำคัญในการผลิตน้ำนม 7) ห้ามสระผม สามารถสระผมได้ด้วยน้ำอุ่นและเป่าผมให้แห้ง ทั้งนี้ ควรดูแลร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี</p>	
<p>สถิติมะเร็ง 5 อันดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-สถิติกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สธ. พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 83,000 คน/ปี เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก โดยเพศชายเสียชีวิตจากมะเร็งตับและท่อน้ำดีมากที่สุด ส่วนเพศหญิงเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากที่สุด</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, topnew)</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 รายสัปดาห์ วันที่ 22-28 ก.ย.67 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาใน รพ. (รายสัปดาห์) 287 ราย เฉลี่ยวันละ 41 ราย มีผู้เสียชีวิตใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 161 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 56 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk)</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสตัลส์ปาดาล่าสุดป่วยโควิดนอน รพ. เพิ่ม 20.6% เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย แม้จำนวนปอดอักเสบและใส่ท่อจะยังคงลดลง แต่ประเมินไว้แล้วว่าแต่ละวันจำนวนติดเชื้อใหม่จะไม่ต่ำกว่า 1,500-2,000 ราย ประเมินกันว่า XEC น่าจะเริ่มครองสัดส่วนหลักในหลายประเทศตั้งแต่ปลาย ต.ค. ก่อนขยายไปทั่วโลกปลายปี ประเทศไทยอาจเห็นตัวเลขขึ้นหลังสัปดาห์ที่สามของเดือน ต.ค. การป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน มี Symptom awareness จะช่วยได้มาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โปสตรระบุ ผลวิจัยชี้ว่าหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบอัตราการตายจากมะเร็งเพิ่มขึ้น โดยเชื่อมโยงกับการอุดตันของหลอดเลือดจากโปรตีนหนามของไวรัสและวัคซีน การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งส่งผลให้ไวรัสที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งมีโอกาสปะทุ การเปลี่ยน RNA เป็น DNA จากวัคซีน mRNA อาจทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับมะเร็ง นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับผลเป็นในกล้ามเนื้อหัวใจจากการอักเสบที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงมะเร็งในอนาคต อาจมีผลต่อการทำงานของหัวใจและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตกะทันหัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocuse, INN, thecoverage, thaipr, newswit)</p> <p>-เมื่อวันที่ 26 ก.ย.67 นายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. รับหนังสือจากตัวแทนชมรมกลุ่มโรคเรื้อรัง ยื่น สธ. เสนอให้ภาครัฐเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวัคซีนในกลุ่มเปราะบาง 608 พร้อมสนับสนุนให้ความรู้เรื่องโรคโควิด ให้ ปชช. เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ</p>	